

# HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 CỦA BAN TRƯỞNG BAN TRẺ SĨ NIÊN GIÁO HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Đã họp tại Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Bình Phước  
21/12/2017  
Số báo cáo: 21/12/2017

## HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 CỦA BAN TRƯỞNG BAN TRẺ SĨ NIÊN GIÁO HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC

\* Tóm tắt

Vào lúc 8h sáng ngày 11/12/2017, Hòa thạc Thích Huệ Trí Trưởng ban BTS.GHPGVN tỉnh Bình Phước cùng Chủ tịch Ban Thường trực Ban Trữ sư ni Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước và Ban Thường trực Ban Trữ sư ni Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước đã họp tại chùa Long Phước, phường 5, thành phố Bình Phước, tỉnh Bình Phước.

Quang lâm dẫn đầu Phật giáo có ba Hòa thạc

Chứng minh: Hòa thạc Lý Sa Mouth, Hòa thạc Thích Hoàng Quang, Hòa thạc Hữu Hình. Chủ tịch Hòa thạc, Trưởng tịch,

đi và các (s) Ban Trữ sư ni Giáo hội tỉnh. đi đến BTS Phật giáo các thành

phần, huyện trong địa bàn tỉnh. Về phía Nhà nước có đi đến các cơ quan, đơn

thị: UBND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Chánh quyền địa phương. Tổng

công trên 60 về.

Trọng tâm của Hội nghị là Báo cáo Tổng

kết công tác Phật giáo năm 2017 và Chương trình hoạt động Phật giáo năm 2018.

Về

công tác Phật giáo năm 2017, các ban trực thuộc BTS và các BTS thành phần và các

huyện. Ưu tiên nêu trong Báo cáo, kết quả đạt được hoàn thành nhiệm vụ và nổi bật nhất

là công tác tổ chức và Lễ thi đấu xã hội: BTS Phật giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức

thành công hội thi đấu GHPGVN tỉnh Bình Phước lần thứ V nhiệm kỳ 2017

20122 tại thành phần Bình Phước, gồm 53 thành viên, Trưởng Ban Trữ sư ni là Hòa

thạc Thích Huệ Trí, nghị quyết của Hội đồng Trị sự GHPGVN công bố và làm Trưởng ban Trữ sư ni

có thẩm quyền nhất định.

Về

công tác Lễ thi đấu Xã hội, đã vận động được 30.467.592.000 (Ba triệu tám trăm bốn mươi

sáu triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn đồng). Đây là số tiền lớn nhất

vào Giáo hội tỉnh đã góp phần cứu trợ và an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình

nghèo trong các sinh hoạt của cuộc sống.

Trong

Báo cáo cũng nêu ra những thuận lợi và khó khăn, những điều làm ưu tiên và chú trọng

làm ưu tiên.

Chương trình công tác Phật giáo năm 2018 cũng đã đưa ra các công tác cả thị trấn, nội

hình như:

1. Phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng Phật giáo vùng tinh thần đạo pháp Dân tộc Chăm (nghĩa) xã hội.

2.

Đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp cho công tác Giáo dục và Hoạt động pháp.

3.

Hoàn thành các thực tiễn trùng tu, tôn tạo, xây dựng các cơ sở thờ tự cũ còn xây dựng dần dần hoàn thiện pháp lý.

4. Thành lập các Ban trực thuộc BTS.GHPGVN Tỉnh Bạc Liêu. Các ban phải lập kế hoạch hoạt động trình BTS.

5. Hội đồng cũng đã nhất trí bổ sung lại Ban Quản lý Quán Âm Phật Đài (theo nhiệm vụ 2017 - 2022 của BTS.GHPGVN Tỉnh Bạc Liêu), gồm 09 vị chức sắc tôn giáo như: Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu, Phó Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu, Phó Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bạc Liêu và Ni sư Thích Nữ Diệu Hạnh làm Phó Trưởng ban.

Hội đồng cũng đã hoàn tất lúc 11 giờ cùng ngày trong sự an lạc, hoan hỷ thắm tình đạo.

VĂN